

## บทคัดย่อ

ชื่อผู้ทำวิจัย : จัดตรงค์ เพลินหัดและ คณะ

ชื่อวิจัย : ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกขนส่งเส้นทางการขนส่งใน ตำบลคลองโยง  
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

คำสำคัญ : อุบัติเหตุ/รถบรรทุก/เส้นทางการขนส่ง/จังหวัดนครปฐม

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเน้นเพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาพฤติกรรมส่วนตัวของพนักงานขับรถและค้นหาแนวทางในการลดอุบัติเหตุ วิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้ขับขี่รถบรรทุกการขนส่ง เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 170 ราย และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือการใช้แบบสอบถาม

พบว่าพฤติกรรมคน มีผลต่อที่เกิดจากความประมาทของผู้ขับรถโดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.44 เกิดจากขับรถเร็วโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 เกิดจากผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์น้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 เกิดจากผู้ขับขี่ไม่เคารพกฎจราจรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 เกิดจากผู้ขับขี่เมาสุรามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 เกิดจากการขาดจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 เกิดจากการขับรถแข่งในที่คับขันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 เกิดจากการขาดความรู้ถึงวิธีการขับรถให้ปลอดภัยมีค่าเฉลี่ย 3.54 เกิดจากการขาดความชำนาญในเส้นทางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และเกิดจากพนักงานหลับในมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ในด้านงานที่ทำมีความคิดเห็นด้วยว่าเกิดจากการเร่งรีบเพื่อไปส่งของให้ทันเวลามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เกิดจากการรอขึ้นลงสินค้าเป็นเวลานานทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และมีความคิดเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยพอกันว่าเกิดจากการจัดวางสินค้าไม่ดีพอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 ในด้านสภาพแวดล้อมและการจราจรมีความคิดเห็นด้วยว่าเกิดจากทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 เกิดจากการจราจรพลุกพล่านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 เกิดจากสภาพถนนหรือสัญญาณจราจรไม่ดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และมีความคิดเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยพอกันว่าเกิดจากสภาพอากาศในรถร้อนอบอ้าวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 ในด้านสภาพรถมีความคิดเห็นด้วยว่าเกิดจากรถเบรคแตกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 เกิดจากสภาพยางรถไม่ดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เกิดจากสภาพรถไม่ดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ในด้านอื่นๆมีความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยพอกันว่าเกิดจากเป็นคร่าวเคราะห์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92